

# แฟนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คณะทันตแพทยศาสตร์

## เรียนรู้ เรื่อง จัดฟัน



โรงพยาบาลทันตกรรม  
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เผยแพร่โดย หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11188 โทรสาร 0-4320-2862

<http://www.dentistry.kku.ac.th>

# DENTISTRY KKU

## จะเตรียมตัวก่อนจัดฟันอย่างไร...?

ก่อนเริ่มต้นการจัดฟันทุกครั้ง ผู้ป่วยจะต้องมีสุขภาพฟันในช่องปากอยู่ในเกณฑ์ดี ปัญหาสุขภาพฟันในช่องปากจะต้องได้รับการแก้ไขทั้งในส่วน ของฟันผุและเหงือกอักเสบ เนื่องจากหลังการติดเครื่องมือจัดฟัน ผู้ป่วยจะแปรงฟันได้ยากขึ้นจากการกีดขวางของเครื่องมือ ประกอบกับ กระบวนการเคลื่อนฟันจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการอักเสบ ของเนื้อเยื่อของอวัยวะร่างกาย ถ้าช่องปากไม่สะอาดและมีเชื้อโรค การอักเสบจะมีมากขึ้น โอกาสติดเชื้อสูงขึ้น ซึ่งสภาวะนี้จะทำให้ การซ่อมแซมของกระดูกรอบรากฟันที่ถูกเคลื่อนไปนั้นไม่สมบูรณ์ เกิดโรคปริทันต์ และฟันโยกในหลายรายจำเป็นต้องยุติการรักษากลางคัน หรือถอนฟันออกในระหว่างการรักษา

สำหรับท่านที่สนใจในการจัดฟัน โปรดติดต่อทันตแพทย์ของท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลหรือการส่งต่อเพื่อการจัดฟัน การพบปรึกษา ทันตแพทย์จัดฟันมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาลักษณะความผิดปกติ และวางแผนการรักษา การรักษาความผิดปกติบางลักษณะอาจจำเป็นต้องปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางบางสาขาช่วยด้วย เช่น การจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยมีลักษณะขากรรไกรบน หรือล่างยื่นมากกว่าปกติอย่างรุนแรง การจัดฟันในกรณีที่ผู้ป่วยมีฟันบางซี่หายไปแต่ กำเนิดหรือการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีสภาวะปริทันต์อักเสบ เป็นต้น

ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้ส่งตรวจและปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะ ทางเหล่านั้น เพื่อวางแผนการรักษาไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดการสูญเสียโอกาสเวลา และค่าใช้จ่าย เกินความจำเป็นของ ผู้ป่วย หลังจากที่ได้วางแผนการรักษาพร้อมกันระหว่างทันตแพทย์และ

ผู้ช่วยเรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยจะถูกส่งตัวไปเพื่อการเตรียมสภาพช่องปาก ในกรณีที่ต้องทำ เช่น การรักษาโรคเหงือก การถอนฟัน การอุดฟัน ฯลฯ เป็นต้น ก่อนเริ่มต้นติดเครื่องมือจัดฟัน

เนื่องจากโรคทางระบบบางโรคอาจส่งผลถึงการรักษา ในกรณีที่ ผู้ป่วยมีปัญหาโรคทางระบบโปรดแจ้งทันตแพทย์ของท่านเพื่อ ประโยชน์ในการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมด้วย

## เรื่องของค่าใช้จ่าย

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฟันด้วยเครื่องมือทันตกรรมชนิด ติดแน่นที่เป็นที่นิยมกันอยู่อย่างแพร่หลายอยู่ที่ 22,000 บาท ขึ้นไป(สำหรับ คลินิกทันตกรรมพิเศษนั้นจะอยู่ใน ราคา 35,000 บาทขึ้นไป) โดยแบ่งชำระ เป็นงวดๆ ทั้งนี้อาจเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับวิธีการ ชนิด ของเครื่องมือ และการรักษาอื่นๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทพร้อมด้วย เช่น การครอบฟัน ในกรณีที่จำเป็น หรือการผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ ทราบหลังจากที่ได้รับการตรวจ และวางแผนการรักษาเรียบร้อยแล้ว

ในบางกรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติอย่างรุนแรงและมีความจำเป็น อย่างยิ่งยวดในการรักษา เช่น สภาวะปากแห้งเพดานโหว่ มีปัญหา ข้อต่อขากรรไกรที่ก่อให้เกิดความพิการและเจ็บปวดอย่างรุนแรง โครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้าผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด ผู้ป่วยอาจได้ รับการพิจารณาลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการจัดฟันร่วมกับค่าใช้จ่ายในการ เดินทางมารับการรักษาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะเป็นกรณีไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11189 สายตรง 0-4320-3255